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Geir Bjarnason íþrótta- og tómstundafulltrúi



Vímuefnaneysla unglinga 

• Rannsókn og greining vinnur verkefnið fyrir Menntamálaráðuneytið

• Hafnarfjarðarbær kaupir niðurstöður fyrir sig

• Framkvæmd í febrúar 2017, 350-400 börn í árgangi 



Aðal glæran

















Helstu punktar

• Besti 8. bekkjarárangur
• Áframhaldandi áhyggjur af marijúana
• 10. bekkur eykur neyslu sína

• Koma skilaboðum til skóla, foreldra og unglinga
• Vinna að marijúanaforvörnum
• Viðhalda lífstíl 8. bekkjar 


